

Số: /TB-TTr

Đắk Tô, ngày tháng năm 2021

THÔNG BÁO
Kết thúc theo dõi việc thực hiện Kết luận thanh tra

Căn cứ Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ, Quy định việc thực hiện kết luận thanh tra;

Qua theo dõi việc thực hiện Kết luận thanh tra của Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị huyện Đắk Tô đối với Kết luận số 03/KL-TTr, ngày 25/10/2021 của Chánh Thanh tra huyện về việc thực hiện các quy định pháp luật về công tác thu, chi tài chính và công tác quản lý, sử dụng tài sản công đối với Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị huyện Đắk Tô trong các năm 2018, 2019 và 2020, Thanh tra huyện thông báo kết quả thực hiện như sau:

- Tổng số kiến nghị phải thực hiện : 06 kiến nghị
- + Số kiến nghị đã thực hiện xong : 06 kiến nghị
- + Số kiến nghị còn phải thực hiện : 0 kiến nghị

(Chi tiết thực hiện tại Bảng tổng hợp kèm theo)

Thông báo kết thúc việc đôn đốc, theo dõi thực hiện Kết luận số 03/KL-TTr, ngày 25/10/2021 của Chánh Thanh tra huyện Đắk Tô theo quy định. Thanh Tra huyện báo để Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị huyện Đắk Tô biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- UBND huyện (b/c);
- Trung tâm MT&DVĐT huyện;
- Trang thông tin điện tử huyện(Đăng tin);
- Lưu: TTr.

CHÁNH THANH TRA

Trần Dương Thanh

UBND HUYỆN ĐẮK TÔ
THANH TRA HUYỆN

**BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾT LUẬN THANH TRA
KẾT LUẬN SỐ 03/KL-TTr, NGÀY 25/10/2021 CỦA THANH TRA HUYỆN ĐẮK TÔ**
(Kèm theo Thông báo số /TB-TTr ngày tháng năm của Thanh tra huyện Đắk Tô)

Số KN	Các kiến nghị có trong Kết luận	Kiến nghị, đối tượng phải thực hiện		Ghi chú
		Đã thực hiện xong	Chưa thực hiện xong	
1	Thu hồi số tiền sai phạm qua thanh tra: 6.246.890 đồng nộp vào ngân sách nhà nước qua tài khoản tạm gửi của Thanh tra huyện Đắk Tô số 3949.1020.479, mở tại Kho bạc nhà nước huyện Đắk Tô	x		Có Lệnh thanh toán đến của Kho bạc kèm theo.
2	Tổ chức họp kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với Giám đốc và Kế toán đơn vị trong việc để xảy ra các tồn tại, hạn chế mà Đoàn Thanh tra đã chỉ ra.	x		Biên bản họp kiểm điểm sau kết luận thanh tra của Trung tâm MT&DVĐT huyện ngày 12/11/2021, Bản kiểm điểm cá nhân của bà Lê Thị Thúy Mai - Giám đốc và bà Phan Thị Tuyết - Kế toán.
3	Sắp xếp lại mặt bằng kinh doanh theo phương án, hợp đồng đã ký giữa các bên nhằm tạo mỹ quan chợ và đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy khi có sự cố xảy ra.	x		Kế hoạch số 07/KH-THCS ngày 15/9/2021 về việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra sau thanh tra của Thanh tra huyện Đắk Tô
4	Tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung nội dung hợp đồng của các hộ kinh doanh trái cây có vị trí nằm trong quy hoạch xây dựng nhà phố chợ, cam kết tự tháo dỡ mái che trả lại mặt bằng khi Nhà nước có chủ trương thực hiện quy hoạch xây dựng nhà phố chợ.	x		Kế hoạch số 07/KH-THCS ngày 15/9/2021 về việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra sau thanh tra của Thanh tra huyện Đắk Tô
5	Tăng cường việc phối hợp với UBND các xã, thị trấn có liên quan, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nộp			Kế hoạch số 07/KH-THCS ngày 15/9/2021 về việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra sau

	tiền dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn nhằm tăng thu cho đơn vị, giảm nhẹ gánh nặng cho ngân sách nhà nước.	x		thanh tra của Thanh tra huyện Đắk Tô
6	Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị huyện có trách nhiệm xây dựng kế hoạch thực hiện các kiến nghị nêu trên. Báo cáo kết quả thực hiện về Thanh tra huyện đúng thời gian quy định.	x		Kế hoạch số 01/KH-TTMT&DVĐT ngày 11/11/2021 về việc khắc phục những tồn tại, hạn chế theo kết luận kết quả thanh tra việc thực hiện; Báo cáo số 44/BC-TTMT&DVĐT ngày 08/12/2021 về kết quả khắc phục các nội dung kết luận, kiến nghị sau thanh tra về việc thực hiện các quy định pháp luật về công tác thu chi tài chính và công tác quản lý, sử dụng tài sản công đối với Trung tâm môi trường và dịch vụ đô thị huyện Đắk Tô trong ba năm 2018,2019,2020